

หลักการและเหตุผล

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สามารถพบได้ในโรงพยาบาลทุกระดับ แต่ละปีมีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นสาเหตุให้อาการของผู้ป่วยมีความรุนแรงขึ้นหรือต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานขึ้น จากผลสำรวจ พบอัตราความชุกของการติดเชื้อในโรงพยาบาล ร้อยละ ๖ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีผู้ป่วยที่มีปัญหาสลับซับซ้อนหรือมีการทำหัตถการสอดใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวนมาก ปัจจุบันมีปัญหาเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานมากขึ้น ทำให้การควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลมีความสำคัญมาก นอกจากนี้ยังมีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19 เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส กลุ่มโคโรนา ที่ทำให้มีอาการไข้ และระบบทางเดินหายใจบกพร่อง โดยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก บางรายมีอาการปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ปัจจุบันยังมีผู้ที่มีอาการที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคและมีรายที่ได้รับการยืนยันว่ามีการติดเชื้อ โดยได้รับการรายงานอย่างต่อเนื่อง

การแก้ปัญหาโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือการควบคุมและการป้องกันก่อนเหตุการณ์จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเกิดการติดเชื้อในโรงพยาบาลขึ้นแล้วจะต้องจำกัดการติดเชื้อและรักษาผู้ติดเชื้อให้หายก่อนจะแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น ซึ่งการควบคุมและการป้องกันจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาล ทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพื่อการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน โรงพยาบาลที่มีการดำเนินการพัฒนาระบบป้องกันและควบคุมการติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง จะมีอัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาลลดลง ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพพลดลง และไม่เกิดการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม บุคลากรผู้ปฏิบัติงานโดยเฉพาะพยาบาลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย สมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมโรค

ติดเชื้อ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จึงได้จัดหลักสูตรการพยาบาลระยะสั้น ๒ สัปดาห์ เรื่อง "การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้นในสถานบริการสุขภาพ" เป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการพยาบาลและผู้สนใจได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการและเป็นแกนนำในการลดการติดเชื้อและลดการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยและบุคลากรในทีมสุขภาพให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้เข้ารับการอบรมด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานบริการสาธารณสุข

๓.๒ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ เทคโนโลยีใหม่และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยด้วยโรคติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มบุคลากรทีมสุขภาพ ประกอบด้วย

- พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบงานควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (ICN)
- พยาบาลวิชาชีพที่ทำหน้าที่พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย (ICWN)
- ผู้สนใจทั่วไป

✳ ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) ✳

✳ จากสภาการพยาบาล ✳



ขอเชิญ
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
พยาบาลควบคุมการติดเชื้อในหอผู้ป่วย
และผู้สนใจ

เข้ารับการอบรมหลักสูตร
การพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อเบื้องต้น
ในสถานบริการสุขภาพ

จัดโดย ชมรมพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ
ในโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสมาคมพยาบาลด้านการป้องกันและควบคุม
โรคติดเชื้อและโรงพยาบาลนครพิงค์

ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ค่าลงทะเบียน

- ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕
คนละ ๓,๕๐๐ บาท
- ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕
คนละ ๔,๐๐๐ บาท